

Số: /BC- BDT

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện nhiệm vụ tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và nắm bắt tình hình tại cơ sở

Thực hiện văn bản số 1941/UBND-TH ngày 17/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh, về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và nắm bắt tình hình tại cơ sở; Ban Dân tộc báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

#### 1. Về công tác chỉ đạo

Ngay trong ngày 18/4/2024, Ban Dân tộc đã tổ chức họp quán triệt tới Ban Lãnh đạo và Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc các nội dung, tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và nắm bắt tình hình tại cơ sở.

Giao cho Phòng Hành chính – Tổng hợp chủ trì, tham mưu cho Trưởng Ban đôn đốc, tổng hợp các nội dung, nhiệm vụ được giao cho các phòng, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

#### 2. Kết quả thực hiện một số nội dung đã triển khai

- Chỉ đạo các phòng, bộ phận chuyên môn tham mưu bám sát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị năm 2024 được Chủ tịch UBND chấp thuận tại Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 24/01/2024. Trong đó, chú trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn thuộc các dự án, tiểu dự án do Ban Dân tộc trực tiếp làm chủ đầu tư, chủ trì chỉ đạo thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; và công tác thực hiện, giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm, cầu dân sinh trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022-2024 theo Kế hoạch số 511/KH-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh.

- Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo tới toàn thể các phòng, đơn vị chuyên môn và các cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan nghiên cứu, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; giao Tổ kiểm tra cải cách hành chính của Ban duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại các phòng, đơn vị chuyên môn và việc thực hiện công vụ, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức trong cơ quan.

- Giao các phòng, đơn vị chuyên môn gắn với việc triển khai các nhiệm vụ tại cơ sở, phối hợp tuyên truyền về việc “Tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án

*sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính vào ngày 21/4/2024*". Trước đó (từ ngày 10/4/2024), Ban Dân tộc đã phối hợp, trao đổi các huyện để tạm hoãn đợt giao lưu, học tập (*tổ chức từ ngày 20/4 - 26/4/2024*) kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Lục Ngạn và 04 xã Tam Hiệp, Tân Hiệp, Hồng Kỳ, Đông Kỳ của huyện Yên Thế. Để người uy tín tập trung tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn hưởng ứng và tham gia bỏ phiếu ý kiến về "*Đề án sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính*" diễn ra vào ngày 21/4/2024.

- Về nhiệm vụ xoá nhà tạm: Ban Dân tộc đã phối hợp triển khai thực hiện và có báo cáo chi tiết tại Báo cáo số 59/BC-BDT ngày 10/4/2024, về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 26/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Về nhiệm vụ tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công phụ trách: Ban Dân tộc đã triển khai quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức của Ban tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Công tác nắm bắt thông qua hệ thống công tác dân tộc từ tỉnh đến huyện, xã, qua đội ngũ người có uy tín, qua công tác triển khai nhiệm vụ ở cơ sở của các phòng, đơn vị chuyên môn. Lãnh đạo Ban và cấp uỷ chi bộ Ban Dân tộc thường xuyên duy trì việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, chi bộ. Qua nắm bắt cho thấy, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số và một số cán bộ, đảng viên có băn khoăn trước việc thay đổi nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước; băn khoăn trước việc vi phạm trong xây dựng cơ bản của một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Tuy nhiên, đồng bào vùng dân tộc thiểu số và cán bộ, đảng viên của Ban Dân tộc luôn yên tâm, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Tập trung, đoàn kết, hăng say lao động sản xuất, phát triển kinh tế, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và nắm bắt tình hình tại cơ sở; Ban Dân tộc tổng hợp báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Văn phòng UBND tỉnh;
- + pth@bacgiang.gov.vn
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT, HC-TH.

**TRƯỞNG BAN**

**Vi Thanh Quyền**